

**BÁO CÁO THAM LUẬN**

**Về kết quả triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 tại Chi bộ 3 - Ban Tôn giáo**

*Kính thưa.....*

*Kính thưa các Quý vị đại biểu!*

*Thưa toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị!*

Được sự phân công của Ban Tổ chức và Chi bộ 3, tôi xin được trình bày tham luận tại Hội nghị hôm nay với nội dung: **“Kết quả triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Phước tại Chi bộ 3 - Ban Tôn giáo”**

Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới toàn thể Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

*Thưa toàn thể Hội nghị!*

Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ta chính thức phát động bằng Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị và bắt đầu từ ngày 03/02/2007. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh thông qua Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) ngày 14/5/2011; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Cuộc vận động đã có sức lan tỏa và cảm hóa mạnh mẽ trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi người nói chung và các đảng viên nói riêng trong việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, hàng năm, Chi bộ 3 - Ban Tôn giáo đã xây dựng Kế hoạch và triển khai việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động theo nội dung phù hợp gắn với chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện việc kiểm tra, giám sát đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức đảng và bình xét thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân hằng năm.

Trong năm 2024, thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Phước”,

Chi bộ 3 cùng lãnh đạo đơn vị đã triển khai rộng rãi đến toàn thể đảng viên, công chức và người lao động. Kết quả được thể hiện trên các phương diện như sau:

### **1. Về công tác triển khai thực hiện**

Thực hiện Kế hoạch số 128-KH/ĐU ngày 01/02/2024 của Đảng ủy Sở Nội vụ về tổ chức và triển khai thực hiện học tập chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Phước”. Căn cứ Hướng dẫn số 14-HD/BTG ngày 21/3/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đăng ký mô hình tiêu biểu; Công văn số 146-CV-ĐU ngày 12/4/2024 của Đảng ủy Sở Nội vụ về việc thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/BTG ngày 21/3/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Chi bộ 3 đã ban hành Kế hoạch số 05-KH/CB ngày 05/3/2024 về việc triển khai thực hiện học tập chuyên đề năm 2024, Kế hoạch số 08-KH/CB ngày 15/4/2024 về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2024 và Bảng phân công số 09-BPC/CB ngày 15/4/2024 phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đồng chí đảng viên thực hiện hàng tháng và hàng quý trong năm.

Trên cơ sở đó, các đảng viên, công chức thuộc Chi bộ 3 đã tổ chức học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2024 do Đảng ủy Sở Nội vụ, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai; xây dựng kế hoạch nêu gương của cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 gắn với chức năng nhiệm vụ được giao, nhằm làm cơ sở phân tích chất lượng, đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

Có thể nói, Chi bộ 3 đã nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung theo Hướng dẫn của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Sở Nội vụ đến toàn thể công chức, đảng viên một cách kịp thời, nghiêm túc.

### **2. Một số kết quả đạt được**

Thông qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và các tác phẩm của Người đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ đối với mỗi đảng viên, công chức trong đơn vị. Qua đó đảng viên, công chức thuộc Chi bộ 3 - Ban Tôn giáo đã có ý thức cao hơn trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức bản thân, gương mẫu trong mọi công việc, góp phần hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác giải quyết hồ sơ về nhu cầu của các tổ chức, cá nhân tôn giáo một cách kịp thời, đúng thời hạn và đúng quy định pháp luật.

#### ***Kính thưa toàn thể Hội nghị!***

Chi bộ 3 hiện nay có 11 đảng viên chính thức sinh hoạt, đến nay 11/11 đảng viên đã đăng ký xây dựng kế hoạch nêu gương của cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, đạt tỉ lệ 100%.

Trong kỳ sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Chi bộ, Chi bộ đã dành ít nhất 45 phút (trước hoặc sau khi triển khai các nội dung sinh hoạt định kỳ) để học tập từng

chuyên đề năm 2024. Các đảng viên được phân công chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2024 cụ thể hàng tháng sẽ báo cáo tại buổi sinh hoạt Chi bộ sau đó các đảng viên thảo luận, góp ý nội dung trình bày, liên hệ với nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, đề ra các giải pháp thực hiện. Đến nay, Chi bộ 3 đã tổ chức 03 buổi sinh hoạt học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể như sau:

Tháng 4, Chi bộ triển khai học tập nội dung “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội”. Tháng 5, tổ chức cho Đảng viên trình bày trước Chi bộ mẫu chuyện, tài liệu, bài nói, bài viết về nội dung “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và chăm lo đời sống nhân dân”. Tháng 6, Chi bộ học tập và thảo luận nội dung “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân”. Tại các buổi sinh hoạt, Chi bộ triển khai cho đảng viên thảo luận, góp ý và đồng thời liên hệ nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và đề ra giải pháp thực hiện.

Đối với sinh hoạt chuyên đề hàng quý tại Chi bộ, căn cứ tình hình cụ thể Bí thư Chi bộ sẽ chọn chủ đề sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổ chức sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Chi bộ 3 đã chọn tháng cuối cùng của Quý để tổ chức 1 buổi sinh hoạt riêng (không lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ); phân công 01 đồng chí trong cấp ủy Chi bộ chuẩn bị nội dung trình bày và tổ chức thảo luận, trao đổi về thực trạng, khó khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc ở cơ quan, đơn vị.

Kết quả, trong Quý II/2024, Chi bộ 3 đã tổ chức 01 buổi sinh hoạt chuyên đề riêng với chủ đề sinh hoạt là “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân” gắn với nhiệm vụ chính trị quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh và trách nhiệm của đảng viên được phân công phụ trách từng lĩnh vực công tác, trong đó, có 11/11 đảng viên tham gia, trao đổi ý kiến thảo luận đạt tỉ lệ 100%.

### ***Kính thưa các đồng chí!***

Công tác tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong nhận thức của đảng viên. Hầu hết công chức, đảng viên chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, nêu cao ý thức trách nhiệm với công việc, nhiệm vụ được giao; chất lượng, hiệu quả công việc, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân được tốt hơn.

Trên cơ sở quán triệt sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở Nội vụ, Bí thư Chi bộ đã đôn đốc, nhắc nhở bộ phận chuyên môn nghiệp vụ giải quyết dứt điểm các thủ tục hành chính, không để hồ sơ trễ hạn. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, đơn vị đã xây dựng bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, đẩy mạnh việc cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đảng viên, công chức. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, công tác chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt đều được công chức, đảng viên trong chi bộ tham mưu triển khai đúng tiến độ, thời gian quy định.

Để có được kết quả nêu trên, Chi bộ 3 thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Sở và sự đoàn kết nhất trí của toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

### **3. Một số tồn tại, hạn chế**

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được bước đầu nêu trên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế như:

Các nội dung bài viết, tư liệu, phóng sự sưu tầm về tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên chưa thực sự phong phú, có nhiều nội dung trùng lặp.

Việc phát hiện, bồi dưỡng xây dựng điển hình tiên tiến cấp cơ sở còn gặp khó khăn, do kết quả thực thi nhiệm vụ của công chức, đảng viên trong Chi bộ chưa thật sự đồng đều. Các cá nhân công chức, đảng viên tiêu biểu, điển hình của những năm trước tiếp tục phát huy được vai trò, năng lực của mình trong những năm tiếp theo. Trong khi đó, các công chức, đảng viên khác chưa thực sự nỗ lực, do đó công tác phát hiện bồi dưỡng, nhân tố mới còn chưa hiệu quả.

Nguyên nhân có thể kể đến là do mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động vẫn chưa ý thức được hết ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công chức, đảng viên thuộc Chi bộ 3 – Ban Tôn giáo trong thời gian qua có nhiều thay đổi do thôi việc và chuyển công tác, dẫn đến công tác phát hiện bồi dưỡng, nhân tố mới còn gặp khó khăn nhất định.

### **4. Một số giải pháp**

#### ***Kính thưa Hội nghị!***

Trên tinh thần phát huy những kết quả đạt được, đồng thời để khắc phục một số tồn tại, hạn chế đã nêu ở trên, trong thời gian tới, để việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp Chi bộ cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

*Một là*, Chi bộ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt mục đích, yêu cầu của việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, định kỳ quan trọng của tổ chức đảng.

*Hai là*, phát huy tốt vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện. Gắn các nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị với giải quyết các vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, những vấn đề mà nhân dân quan tâm.

*Ba là*, Chi bộ tiếp tục chỉ đạo rà soát, việc tổ chức triển khai đăng ký nêu gương của công chức, đảng viên, theo dõi việc thực hiện của từng cá nhân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một tiêu chí trong việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm.

*Bón là, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến tạo ra không khí phấn khởi, động viên đảng viên, công chức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị.*

*Kính thưa Hội nghị!*

Trên đây là báo cáo tham luận về công tác triển khai Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ 3 - Ban Tôn giáo.

Xin cho phép tôi được kết thúc phần tham luận tại đây và xin được gửi lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể Hội nghị, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn./.